

ชินเน็คฯ วางกลยุทธ์องค์กร พร้อมนำเสนอสินค้า ใหม่ มาร์จิ้นสูง ออกวางตลาด มองปีหน้าตลาดไอที มีแนวโน้มที่ดี จากการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ



ชินเน็คฯ วางกลยุทธ์องค์กร นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ มาร์จิ้นสูง ออกวางตลาด ในปีหน้า พร้อมการบริหารจัดการต้นทุนการเงินและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง แม่ทัพหญิง “สุธิดา มงคลสุธี” คาดการณ์ว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2558 มีทิศทางแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะภาคธุรกิจไอทีจะฟื้นตัวจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ที่ได้รับการขับเคลื่อนกระตุ้นการลงทุนด้านต่าง ๆ ของภาครัฐจากงบประมาณที่วางไว้ จะส่งสนับสนุนและส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ



นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ผลการดำเนินงานของชินเน็คฯ ในปีนี้ จากปัญหาการชะลอตัวลงในช่วงวิกฤติของปัญหาปีก่อน ต่อเนื่องมาถึงปีนี้เศรษฐกิจก็ยังฟื้นตัวเป็นไปอย่างช้าๆ ส่งผลให้ผลประกอบการ ใน Q3/57 มีรายได้รวมอยู่ที่ 5,080.40 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 61.53 ล้านบาท สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของปี ประเมินการเติบโตของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ดี มั่นใจว่าจากความแข็งแกร่งและการบริหารจัดการที่ดีจะสนับสนุนผลประกอบการทั้งปี 2557 ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ บริษัท ฟริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของชินเน็คฯ มีการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีทีมผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี ส่งผลให้ ฟริซึ่ม มีความพร้อม และแข็งแกร่งมากขึ้น โดยปัจจุบัน มีงานอยู่ในมือหลายโครงการ คาดว่า จะสนับสนุนฟริซึ่มในปีหน้าให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเป็นส่วนสนับสนุนภาพรวมผลงานของชินเน็คฯ อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานบริษัทฯ งวด 3 เดือน(สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557) รายได้รวม 5,080.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 5,081.93 ล้านบาท คิดเป็นการปรับลดลง 1.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 5,024.43 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 5,041.75 ล้านบาท คิดเป็นปรับลดลง 17.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.34 กำไรสุทธิ 61.53 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อนอยู่ที่ 82.26 ล้านบาท ลดลง 20.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.20 ภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 3/2557 ที่ลดลงเป็นผลสืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าของสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด

ข้อมูลบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไอทีที่หลากหลายประเภท คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์สื่อสาร ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ มากกว่า 25 ปี บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าไอทีครบวงจร จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกมากกว่า 50 ตราสินค้า สินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐานรับรองจากผู้ผลิต ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สินค้าไอทีในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฐานลูกค้า เป็นผู้ประกอบการไอที ร้านค้าปลีก คำส่งทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้วางระบบเครือข่ายระบบปฏิบัติการ และร้านค้าอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ กว่า 5,000 รายทั่วประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเรียกดูได้จาก <http://www.synnex.co.th/>